

กำชับสอบครูผู้ช่วยครั้งที่2ต้องโปร่งใส

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ย. 2560

สพฐ.ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 กำชับต้องโปร่งใส ห้ามเขตพื้นที่เปิดติว หากพบโดนโทษวินัยแน่

วันนี้ (20 พ.ย.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 2 ปี 2560 จำนวน 4,680 อัตรา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 77 แห่ง และ 1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันที่ 15 พ.ย.2560 รับสมัครคัดเลือก วันที่ 22-28 พ.ย.2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 1 ธ.ค.2560 ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันที่ 4-15 ธ.ค.2560 สอบขอเขียนภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 16 ธ.ค.2560 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ธ.ค.2560 และประกาศผลคัดเลือก วันที่ 22 ธ.ค.2560

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารบ้านเมือง โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต จึงขอให้ปฏิบัติตาม ดังนี้ ห้ามไม่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการในสังกัดเขาไปเกี่ยวข้องหรือการกระทำใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจกจ่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด พร้อมสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดและเพิ่มความระวังเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต และป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก รวมถึงกำหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวด้วย

“ผมขอให้ทุกเขตพื้นที่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ผมยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการสอบดังกล่าวจากส่วนกลางด้วย เพื่อให้การคัดเลือกโปร่งใส ดังนั้นหากเราพบมีการทุจริตเกิดขึ้นผู้เกี่ยวข้องจะต้องโดนโทษวินัยอย่างแน่นอน” นายบุญรักษ์ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.](#)